

ชื่อสารนิพนธ์ ปัญหาและแนวทางการบริหารงบประมาณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  
ผู้เขียน นางธิดารัตน์ คงบุญ  
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา 2553

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ประชากร ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างานบริหารงบประมาณ รองหัวหน้างานงบประมาณ ครูพัสดุ ครูการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน และประชากรจากการสัมภาษณ์ คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .976 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการพิจารณาเชื่อมโยงนำเสนอโดยการบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีปัญหาอยู่ในระดับมาก สำหรับข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี คือ 1) การจัดทำและเสนอของบประมาณ ควรจัดประชุมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินให้มีความชัดเจนเหมาะสม 2) การจัดสรรงบประมาณเมื่อได้รับงบประมาณไม่ตรงตามเป้า ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการในโรงเรียนและดำเนินการตามความจำเป็น 3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน มีแผนการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลควรมีการประชุม เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเทศบาลควรเข้ามามีส่วนร่วม 5) การบริหารการเงิน ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และควรมีวุฒิโดยตรง 6) การบริหารบัญชี เทศบาลควรบรรจุ ตำแหน่งพนักงานบัญชีโดยตรง และให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลลงมา ช่วยกำกับดูแล 7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ พักและครุภัณฑ์ที่เทศบาลจัดซื้อให้กับโรงเรียนควรมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ โรงเรียน และให้เลขรหัสครุภัณฑ์ มาพร้อมกับครุภัณฑ์

Prince of Songkla University  
Pattani Campus